



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๑๑๑๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมือง มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๒๓๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๙๕๗
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกดังรายละเอียด
ตามประกาศที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ทราบทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายอันทพงษ์ อณูชิตวิโรจน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ศึกษาราชการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ ต่อ ๑๘ , ๐๘๓-๔๑๖๙๗๗๖

โทรสาร . ๐-๔๒๖๑-๒๒๘๔



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

ตามที อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

๑. นายธีรวัฒน์ รูปเหลี่ยม สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
หากไม่ไปรายงานตัว ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ทั้งสิ้น
และบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว
หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู หรือในกรณีทีบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ และให้นำเอกสารหลักฐานไปแสดงในวันรายงานตัว ดังนี้

๑. ปริญญาบัตร, วุฒิบัตร และระเบียบแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย) ฉบับจริงพร้อมสำเนา
จำนวน ๓ ชุด

๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ไม่หมดอายุ) หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ

๓. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ระบุชื่อผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง) ฉบับจริงพร้อมสำเนา
จำนวน ๓ ฉบับ

๔. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตรฉบับจริง
พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ

๕. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส, ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริง
พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ

๖. ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน ๑ เดือน ฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙

๗. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖
เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (แต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดปกติขาว ประดับอินทรีธนู อันดับครูผู้ช่วย ไม่
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์) (เอกสารฉบับถ่ายสำเนาตามข้อ ๑-๕ ให้ลงนามรับรองความถูกต้องทุกฉบับ)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายธนัทพงศ์ ชนพุทธิโรจน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร อนุกรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร